



โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 23 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5585

หน้า: A5(ขวา)

Col.Inch: 23.96 Ad Value: 21,564

PRValue (x3): 64,692

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เคาะ4แนวทางดูแลผู้ประกอบการ

เคาะ4แนวทาง ดูแลผู้ประกอบการ สกัดมือบอน

โพสต์ทูเดย์ - กรม.ไฟเขียวแนวทางแก้ไข
ปัญหาการค้าปลีกประทัดตกต่ำ ช่วง พ.ค.-มิ.ย.
สกัดมือบอนเตรียมบุกกรุงเทพฯ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย
เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาการค้าปลีกประทัด
ตกต่ำ เนื่องจากอีกไม่กี่วันคาดว่าอาจมี
มือบอนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมาโรงเรียน
ซึ่งขณะนี้ยอมรับว่าสินค้าเกษตรมีปัญหา
เกือบทุกตัว เพราะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มี
ปัญหาการค้ากึ่งประทัด เพราะปลูกและเลี้ยง
กันมากเกินไปกว่าความต้องการของตลาด

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการ
สับปะรดโรงงานในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2561
ตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
สับปะรดแห่งชาติที่มีนายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
นำเสนอประกอบด้วย 1.มาตรการนำ
ส่วนเกินออกนอกระบบ โดยให้กระทรวง
พาณิชย์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจายออกนอกพื้นที่
ซึ่งส่งเสริมการบริโภคในจังหวัดที่ไม่มีกร
ปลูก และให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) ประสานปลุสตรจังหวัดนำไปทำอาหาร
หมักเลี้ยงโคเนื้อและโคนม หากต้องใช้
งบประมาณให้กรมปลุสตรทำโครงการเสนอ
ขอใช้งบประมาณจากคณะกรรมการนโยบาย
และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)

2.ผลักดันส่งออกตลาดต่างประเทศ
โดยให้กระทรวงพาณิชย์ทำเอ็มโอยูเพื่อขยาย
การส่งออกในรูปแบบรัฐต่อรัฐ เป้าหมาย
คือรัสเซีย อิหร่าน และให้ประสานจัดหา
ผู้ส่งออกไทยและผู้นำเข้าในต่างประเทศ
ให้เป็นรูปธรรม 3.ให้กรมการค้าภายใน
ส่งเสริมการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น โดย
ประสานกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(อ.ต.ก.) ในการหาตลาดและประสานกับ
ผู้ว่าฯ ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์
พิจารณานำสับปะรดไปประกอบอาหารให้
กับผู้ต้องขังในช่วงเดือนดังกล่าว

4.มาตรการอื่นๆ ให้กรมการค้าภายใน
โดยคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ (กกร.) พิจารณาดันทุนราคากระป๋อง
บรรจุสับปะรดให้สอดคล้องกับราคาแร่
เหล็กที่ลดลง และให้สมาคมอุตสาหกรรม
บรรจุสับปะรดกระป๋องรวบรวมประเด็น
เสนอต่อกรมสรรพสามิตในการส่งออกน้ำ
สับปะรดเข้มข้น ซึ่งใช้ในภาคอุตสาหกรรม
หาแนวทางแก้ไขต่อไป

อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิต
สับปะรดในปี 2561 พบว่ามีพื้นที่เก็บ
เกี่ยวประมาณ 5.3 แสนไร่ เพิ่มขึ้นจากปี
2560 ประมาณ 3.47% ■